



Chương Trình Liên Kết Cộng Đồng

Hỗ Trợ • Liên Kết • Cộng Đồng •

Chương trình này hỗ trợ mọi người liên kết với cộng đồng, mạng lưới xã hội và các dịch vụ của họ.

Việc có những mối quan hệ vững mạnh có thể cải thiện sức khỏe của quý vị và mang lại lợi ích lâu dài.

Liên Kết Cộng Đồng hoạt động như thế nào

Những Tổ Chức Cộng Tác với Chương Trình Liên Kết Cộng Đồng trên khắp Tiểu Bang Nam Úc làm việc với quý vị để phát triển các mục tiêu và cung cấp sự hỗ trợ ngắn hạn hoặc liên kết quý vị với dịch vụ hỗ trợ dài hạn nếu cần.

Các mục tiêu quý vị phát triển có thể chú trọng về mặt xã hội hoặc sức khỏe. Quý vị có thể xây dựng sự tự tin bằng cách tham gia các sinh hoạt cộng đồng địa phương, bắt đầu một sở thích mới hoặc một thú tiêu khiển từng được yêu thích, tìm một nhóm hỗ trợ hoặc được giới thiệu đến các dịch vụ.

Trải nghiệm Chương Trình Liên Kết Cộng Đồng là về quý vị, được phát triển cùng với quý vị.

Hãy khám phá vài câu chuyện của người tham gia trong chương trình của chúng tôi để biết **Liên Kết Cộng Đồng** đã thay đổi cuộc sống của mọi người như thế nào.



Cùng nhau đón nhận sự đa dạng

Chương trình của chúng tôi tôn trọng và trân trọng những quan điểm, truyền thống và ngôn ngữ độc đáo giúp làm phong phú thêm các cộng đồng của chúng ta.

Chương Trình Liên Kết Cộng Đồng dành cho ai

- Những người sống ở Tiểu Bang Nam Úc.
- Có độ tuổi từ 18 đến 64.
- Cần sự hỗ trợ để tăng cường những liên kết với cộng đồng, mạng lưới xã hội và các dịch vụ của họ.
- Không hội đủ điều kiện để tham gia Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia (NDIS) và My Aged Care.

Hãy tìm hiểu thêm từ một Tổ Chức Cộng Tác Điều Hợp Vùng Nông Thôn

Nam Adelaide, Bắc Adelaide		
Anglicare SA	Phía Bắc	0481 476 561
	Phía Nam	0481 455 461
Phía Tây Adelaide, Limestone Coast, Murray và Mallee, Fleurieu/Đảo Kangaroo		
Y Tế Tâm Thần Skylight		8378 4100
Eyre và Western, Viễn Bắc, Yorke và Trung Bắc		
Centacare Catholic Country SA		1800 759 865
Adelaide Hills, Barossa, Light và Lower North		
Lutheran Community Care		8269 9300
Phía Đông Adelaide		
Uniting Communities		8202 5291



[dhs.sa.gov.au/how-we-help/
community-connections](https://dhs.sa.gov.au/how-we-help/community-connections)



Government
of South Australia



human
services

Vietnamese / Tiếng Việt